

เกษตรดิ่งทองเที่ยว ลงตลาดปลาหัวหิน

กรุงเทพธุรกิจ ● “ประภัตร” ยึดโมเดล
ตลาดปลาซีจีประเทศญี่ปุ่นนำพัฒนา
ตลาดสะพานปลาหัวหิน เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เสริมรายได้ชุมชน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ณ ท่าเทียบเรือ
ประมงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบ
คีรีขันธ์ ว่าได้หารือร่วมกับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาตลาดสะพานปลาหัวหินแห่งนี้
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและสร้าง
รายได้ให้กับชาวบ้าน แต่การพัฒนา
นั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยได้แนวคิด
รูปแบบการดำเนินงานมาจากตลาด
ปลาซีจีในประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม จากการรับ
ฟังปัญหาจากชาวบ้าน ที่ได้ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกัน
อนุรักษ์ท่าเทียบเรือประมงหัวหินไว้
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผูกพันกับ
ชาวหัวหินมาช้านาน เพราะสร้าง
ขึ้นตามพระราชดำริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และขอให้เร่งพัฒนา
สะพานปลาให้เกิดเป็นรูปธรรม
เนื่องจากมีสภาพเก่า ถูกทิ้งร้างไว้นาน

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะ
ร่วมกับส่วนราชการและเทศบาลเข้า
มาดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง
เพื่อให้ตลาดสะพานปลาแห่งนี้
เป็นแหล่งธุรกิจค้าขายให้ชาวบ้าน

หารายได้ร่วมกันแบบครบวงจร
และส่งเสริมให้ชาวประมงในพื้นที่
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

“ทางกระทรวงจะรีบดำเนินการ
การซ่อมแซมท่าเทียบเรือเก่าขึ้น
มาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ โดยขณะนี้ได้มีการ
ติดต่อประสานงานกับภาคเอกชน
แล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณของทาง
ราชการ ซึ่งสามารถเริ่มได้ทันทีหลัง
จากนี้จะให้ทางภาคเอกชนเข้ามา
สำรวจดูว่าจะดำเนินการซ่อมแซม
อย่างไรได้บ้าง ทั้งคันและพื้นของ
สะพาน นอกจากนี้ทางเทศบาล
เมืองหัวหินก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนในการซ่อมแซมดังกล่าว
เช่น รถเครนช่วยยก เป็นต้น”

สำหรับท่าเทียบเรือประมง
หัวหิน เป็นท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลา โดยพระ
ราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
ห่วงใยถึงความเดือดร้อนของชาว
ประมง อ.หัวหิน ในการจอดเรือ
ประมงและการขนถ่ายสินค้าสัตว์
น้ำขึ้นฝั่งอย่างยากลำบากเมื่อปี
2506 และองค์การสะพานปลาได้
ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ประมงแล้วเสร็จในปี 2508

ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำจนถึง
ปี 2515 องค์การสะพานปลาได้จัด
สร้างท่าเทียบเรือประมงขึ้นใหม่อยู่
ใกล้เคียงกับท่าเทียบเรือเดิมเพื่อใช้
ทดแทนท่าเทียบเรือประมงเดิมที่
ชำรุดซึ่งปัจจุบันองค์การสะพานปลา
ยังคงเก็บอนุรักษ์ท่าเทียบเรือประมง
เดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์ความทรงจำใน
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
รัชกาลที่ 9